



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : ทีวีทุกช่อง

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลเคราะห์ผลดีพิเศษต้นแบบ และรางวัลเคราะห์ผลดีพิเศษเพิ่มจำนวน 4 คน , มาตรการของ ศบค. และ สร. , ความคืบหน้าการสอบสวนโรคและมาตรการป้องกันควบคุมโรคคลัสเตอร์ตลาดบางแค, การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายจังหวัดเชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดบางแค สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ได้แก่ WHO แถลงว่า อาการล้มเลือดถือเป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการตรวจสอบว่าวัคซีนโควิด ของแอสตราเซนecaเป็นตัวการทำให้เกิดอาการเหล่านี้หรือไม่ถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อไปแต่ความเสี่ยงเทียบไม่ได้กับประโยชน์จากการฉีดที่มีมากกว่า จึงแนะนำให้คนไทยฉีดวัคซีนต่อไป ฟิลิปปินส์เดินทางฉีดวัคซีนซิโนแวค หลังพยาบาลเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ไม่ใช่เพราะฉีดวัคซีน รัฐบาลญี่ปุ่น อาจจะยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียววันอาทิตย์นี้ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง บ.โมเดอร์นา เริ่มทดลองวัคซีนในกลุ่มเด็ก อังกฤษ แพทย์อังกฤษเผยเริ่มมีคนปฏิเสธวัคซีนแอสตราเซนเนกา ขอฉีดของไฟเซอร์แทน ซาตุยโรเปร็มนำวัคซีนแอสตราเซนเนกากลับมาฉีดต่อ หลังองค์การยาอียูสรุปว่าปลอดภัย และ ประธานาธิบดีแทนซาเนียเสียชีวิตหลังจากเข้ารับรักษาโรคโควิด 19

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 122,338,779 ราย เสียชีวิต 2,701,909 ราย รักษาหาย 98,630,821 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 115 สถานการณ์ในประเทศไทย 18 มี.ค.64 ศบค. รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 92 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 78 ราย เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเข้า SQ 14 ราย รวมป่วยสะสม 27,494 ราย หายป่วยเพิ่ม 38 ราย ยังรักษาอยู่ 1,028 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 65 ปีป่วยติดเตียงด้วยโรคมะเร็งที่โคนลิ้นและมะเร็งปอด ระยะที่ 4 รวมเสียชีวิตสะสม 89 ราย

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1. คลัสเตอร์ตลาดบางแค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ,ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ,thestandard, newstv thestandard, sanook)

- กทม.ตรวจเชิงรุกพื้นที่บางแค เพิ่มอีก 2,520 คน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 คน รอมผลตรวจ 4,606 คน

- กทม.ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง วันที่ 17-21 มี.ค. ณ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ เขตบางแค ผลการฉีดวัคซีนวันแรกลงทะเบียน 744 ราย ฉีดแล้ว 705 ราย อีก 39 ราย ไม่ผ่านคัดกรองเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน ผู้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 13 ราย เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ แต่ทุกรายมีอาการปกติหลังได้พัก 30 นาที รองปลัดกทม. เผยวันที่ 2 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนคัดกรอง 1,000 คน ได้รับฉีดวัคซีน 961 คน มีผู้สมัครใจไม่ได้รับการฉีด 39 คน พบอาการไม่พึงประสงค์ 3 รายไม่รุนแรง รวม 2 วัน ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเสี่ยงสูงย่านตลาดบางแคไปแล้ว 1,666 ราย ยังคงให้บริการต่อเนื่องไปจนถึง 21 มี.ค.64

-สจจ.มุกดาหาร แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายแรกของจังหวัด เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงใน กทม. มีอาการเจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 คน

-จ. นครปฐมพบติดเชื้อเพิ่มโยงตลาดบางแค เผย 2 รายอาการปอดติดเชื้อน่าห่วง

-จ. สุพรรณบุรีติดเชื้ออีก 1 ราย เปิดไทม์ไลน์แม่ค้าตลาดวันเดอร์ – ทำบุญที่จ.ระยอง

#### 2. ปัญหาตรวจหาเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ แอคเคาน์ “white ribbon @UG5\_bright ทวิตข้อความว่า ตรวจโควิดราคาดีของ “กองควบคุมโรค” 1,500 บาท ไม่มีอีกต่อไปแล้ว รัฐหรือสาธารณสุขควรมีคำตอบว่าทำไม หรือ จะให้ประชาชนไปตรวจที่ไหนในราคาที่ไหว โดยโพสต์รูปภาพ จากเว็บไซต์ สปคม. มีข้อความว่า “แจ้งปิด ให้บริการคลินิกตรวจ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)

-นพ.เจตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด จากรถตรวจโรคติดเชื้อวินิรภัยว่า การตรวจโควิดบางแค มีผู้ต้องการตรวจหาเชื้อจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาคิวตรวจเต็ม เนื่องจาก

## ประเด็นข่าว

รองรับได้วันละ 800-1,000 ราย แนะนำว่า หากไม่สะดวกเดินทาง ควรรอคิวตรวจในวันต่อไป หากสามารถเดินทางได้ ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง เดินทางไปยังพื้นที่ตลาดบางแค สามารถไปตรวจได้ที่ รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และ สปค. ส่วนผู้ที่อยู่ในจังหวัดอื่น แต่มีประวัติเดินทางมาในตลาดบางแค สามารถไปตรวจได้ที่รพ.แต่ละจังหวัด

### 3. รายงานพบการติดเชื้อโควิดในพื้นที่ต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, INN)

-ร.ร.กวดวิชา นันทจริย ถ.ดินสอ เขตพระนคร กทม.โพสต์เฟซบุ๊ก มีนร.ชั้น ป.4 ที่มาเรียนกวดวิชา ติดโควิด 19 จากคนในครอบครัว ขณะนี้ ร.ร.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ และร.ร.ราชินีบน ประกาศปิดเรียน เนื่องจากพบว่า มีนักเรียนบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนั้น

-กฟผ. พบลูกจ้างเหมา ทำงานที่สำนักงานกลาง ติดเชื้อโควิด 19 ตรวจเชิงรุกพนักงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ 69 คน ผลเป็นลบ

-บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศชี้แจง พบพนักงานติดเชื้อโควิด 1 ราย โดยทำงานใน อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 20 ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับลูกค้า

### 4. หลอกหลวงเปิดจองวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** Line

-มีกลุ่มผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ กรุ๊ปไลน์ Qingsong Group ได้ส่งต่อข้อความ “ เปิดจองวัคซีน covid-19 ลอตพิเศษสุด vip” ให้ติดต่อโดยส่งคิวอาร์โค้ดให้สแกนเพิ่มเพื่อน หากมีการเพิ่มเพื่อนเข้าไป แอดมินจะให้ผู้ที่ต้องการจองวัคซีนพิมพ์ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการแพ้ยา เบอร์โทร และรอการตอบกลับ

### 5.ภาคเอกชนขอรัฐอนุญาตให้ฉีดวัคซีนแรงงาน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน,ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, INN, efinancethai, bluechipthai, hoonsmart, infoquest, thebangkokinsight)

-นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอภาครัฐให้เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง อนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ออย. แล้ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐ สำรองพบว่ามีสมาชิกแจ้งขอฉีดวัคซีนโควิด 51,000 ราย จาก 109 บริษัท ใน 22 จังหวัด วอนรัฐอนุญาตเอกชนฉีดวัคซีนให้แรงงานภายในเดือน มิ.ย. 64

### 6. กล่าวพาดพิงรมว.สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์แสดงความเห็น ทำไม่คิดซ้ำ นำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่น ด้าน วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.ก้าวไกล โพสต์ข้อความแสดงความเห็น ดันย้ามาโดยตลอดว่า ต้องกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน แต่ก็ถ่วงมาโดยตลอด ในที่สุด ก็ยอมรับเสียที

### มาตรการของ สธ. สปค.และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์, ไทยรัฐ,ข่าวสด, สยามกีฬา, ข่าวหุ้น, แนวหน้า) เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า นายกกฯกำชับ เรื่องวัคซีนว่าต้องดำเนินการให้พร้อมในการฉีดให้ประชาชน ต้องรวดเร็ว สะดวและปลอดภัย ความคืบหน้าวัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่จะเข้ามา 8 แสนโดสว่า ได้รับแจ้งว่าจะมาถึงวันที่ 20 มิ.ค.นี้ การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคกับกลุ่มเป้าหมายใน ล็อตแรก 2 แสนโดส เกินกว่าครึ่งแล้ว และยังมีไม่มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กลุ่มเป้าในล็อตที่ 2 ก็ควรพิจารณาถึงการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนนอกสถานพยาบาลด้วย เพื่อให้เข้าถึงมากขึ้น แต่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทีมแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ การนำเข้าวัคซีนของอก.เป็นไปตามคำสั่งซื้อโดยกรมควบคุมโรค เพราะฉะนั้น トラบไคที่ประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19 อย่างทั่วถึง ก็จะไม่มีเหลือมาขายให้กับภาคเอกชน โดยจากการเจรจากับผู้ผลิตมีเพียงซิโนแวคที่สามารถส่งมอบได้ก่อนมิ.ย. หากจะให้ออก.นำเข้ามาขายต่อให้ภาคเอกชนจะต้องเกิดขึ้นหลังเดือน มิ.ย. 64ที่มีวัคซีนทั่วถึงสำหรับคนไทยแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ ( ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้าสำนักข่าวไทย,สยามรัฐ ,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,5,7,9,TNN, js100)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุม สปค.ชุดเล็ก ว่า เบื้องต้นที่ประชุมมีการพูดคุยถึงแผนการกระจายวัคซีน และจะไม่มีการขาดแคลนวัคซีนแล้ว เพราะได้จัดซื้อวัคซีนซิโนแวคมาแล้วในช่วงเวลานี้ และอีก 2-3 เดือนจะมีวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศทยอยออกมาให้ประชาชนเดือนละ 10 ล้านโดส และกรมควบคุมโรคจะฉีดในวงกว้างให้มากที่สุด ส่วนถึงกรณีที่เอกชนจะขอรับวัคซีนมาฉีด

## ประเด็นข่าว

ให้กับประชาชนเพื่อเป็นทางเลือก สธ.ได้ให้นโยบายกับทาง อย. เรื่องการขึ้นทะเบียนให้รวดเร็วที่สุด ส่วนมาตรการต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้รอผลที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 19 มี.ค.ส่วนการข้ามเขต ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ส่วนการลดการกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และหากใครผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วจะเหลือแค่ 7 วัน และหลังจากฉีดวัคซีนครบ มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ก็อาจจะลดจำนวนเหลือ 5 วัน 3 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, nationtv, INN)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวก่อนประชุม ศบค.ชุดย่อย ว่า มีการหารือถึงประเด็นการกระจายวัคซีน ซึ่งขณะนี้ สธ. เตรียมเสนอแผนกระจายวัคซีนให้นายกรัฐมนตรี ส่วนมาตรการผ่อนคลายเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำให้เว้นระยะห่าง ส่วนจะसान้ำได้หรือไม่ ต้องนำเข้าไปประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์, มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ประชาชาติธุรกิจ, thaigov, thailandplus, innnews)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 89 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในหลายจังหวัดภาคกลาง เชื่อมโยงตลาดย่านบางแค ด้านสถานกักกันตาม.บางเขน ไม่พบติดเชื้อเพิ่ม ส่วน 2 จังหวัดติดเชื้อรายแรกในระลอกใหม่ คือ ศรีสะเกษ เชื่อมโยงตลาดย่านบางแค อาชีพค้าผักที่ตลาดวันเดอร์ และมุกดาหาร มาจากบางบอนและบางขุนเทียน สอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสเข้ารับการกักตัวแล้ว ส่วนวัคซีนโควิด 19 ฉีดไปแล้ว 58,024 โดส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-บชน. ออกหนังสือกำชับตำรวจฝั่งธนฯ รวม 13 โรงพัก เข้ารับวัคซีนที่ รพ.ภายในวันที่ 19 มี.ค. หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บางแค หากเลยกำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับวัคซีน ส่งผลต่อการได้รับวัคซีนในภาพรวมของ ตร.และสำนักอนามัยจะได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้กับหน่วยอื่น ที่มีความต้องการรับวัคซีนต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(เดลินิวส์)

-รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ' ออกแถลงการณ์โต้กลับรายการยูทูบชื่อดัง หลังบอกมีพยาบาลในสังกัดติดเชื้อโควิด-19 ถึง 5 คน แถลงยังปกปิดข้อมูล ลั่นไม่มีการตรวจสอบข้อมูลให้ดี ทำโรงพยาบาลเสียหายหนัก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก.)

-ธ.กสิกรไทย สาขาบึงกุ่มแจ้งวัฒนะ 2 ประกาศปิดชั่วคราว หลังพบผู้ป่วยโควิด 19 มาใช้บริการ ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานสาขาติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน,ไทยโพสต์)

-โฆษก อย.ชี้แจงเข้าตรวจโควิดแกนนำม็อบยามวิกาลเพราะ มาจากพื้นที่เสี่ยง เหตุไม่ยอมแยกกันตรวจตามระเบียบ ต้องเจรจาอยู่นาน ยืนยันมีกล้องบันทึกทุกขั้นตอนไม่มีความรุนแรง

-จ.สมุทรสาคร เตรียมให้การต้อนรับผู้ว่าฯสมุทรสาครที่ศาลากลาง ซึ่งจะออกจากรพ.ศิริราชในวันนี้

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### กัญชา-กัญญา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผจก.) เว็บไซต์ (ผจก.)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. แถลงว่า จากกระแสนักการปลูกกัญชาอย่างกว้างขวาง อย. มีความห่วงใยเกษตรกรที่ให้ความสนใจจะปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีบริษัทใดหรือเกษตรกรรายใด ยื่นเอกสารขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา เพื่อมาปลูกและขาย แต่มีการไปรวบรวมเกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชา แล้วทำเป็นเครือข่ายเกษตรกรปลูกกัญชาในหลายจังหวัด ขอเตือนเกษตรกร ประชาชนระวังถูกหลอกลวงจากผู้แอบอ้าง ว่าได้รับอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ได้รับอนุญาตปลูกให้เข้าร่วมเครือข่าย โดยต้องจ่ายค่าเข้าร่วมเครือข่าย ทั้งนี้ การปลูกกัญชา เกษตรกรต้องอนุญาตด้วยตนเองเป็นรายบุคคล ไม่สามารถไปใบอนุญาตเป็นกลุ่ม เป็นเครือข่าย หรือใบอนุญาตของบุคคลอื่นมาสวมได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์)

-อย. เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศฯ การใช้และการแสดงฉลากของเครื่องสำอางที่มีสารสกัดแคนนาบิไดโอด (CBD) จากกัญชาและกัญญา เป็นส่วนประกอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อย. ที่ลิงก์ [shorturl.asia/qrcJs](http://shorturl.asia/qrcJs) ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2564 นี้

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน)

- บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ หรือ NRF เปิดตัวผลิตภัณฑ์ แบรนด์ SABZU ซอสพริกศรีราชารสชาติกัญชง ในงาน Hemp house โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รวม.สธ. เป็นพิธีเซ็นเตอร์กิตติมศักดิ์ ร่วมให้ข้อมูลประโยชน์ของกัญชง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ)

-อย. เผย รัฐบาลส่งเสริมให้มีการขออนุญาตปลูกทั้งกัญชาและกัญชง เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชน แต่เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องขออนุญาตปลูก หากไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องจะมีความผิดข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการช่วงชิงของกลุ่มทุนในตลาดกัญชา และข้อกังขาในเรื่องของการส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่องของการขออนุญาตต่างๆ นั้น รัฐบาลจะทําอย่างไร เพื่อสร้างกลไกให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากกัญชาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ได้

### ส่งเสริมลดการบริโภคน้ำตาล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ( สวท.,ทีวีช่อง NBT, chaimainews, thailandplus )

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ประเทศไทยกำหนดมาตรการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินเกณฑ์สุขภาพ ภายใต้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.60 เป็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งมีสัดส่วนของปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร โดยจัดเก็บตามมูลค่าและตามปริมาณน้ำตาลในอัตราก้าวหน้า ปรับเพิ่มอัตราภาษีทุก 2 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี จนถึงปี 66 โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง 8 หน่วยงานร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวานน้ำตาลอย่างเหมาะสม สร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพในการเลือกบริโภคเครื่องดื่มและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ

### กรมอนามัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม 'Pink Book'

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชน

-กรมอนามัย เปิดตัวแพลตฟอร์ม 'Pink Book' แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันสำหรับแม่และเด็ก เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ แม่และเด็กปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน ต่อเนื่องถึงการดูแลในช่วงปฐมวัย เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งสุขภาพทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม 'Pink Book' ยังช่วยลดปัญหา พ่อแม่ ผู้ปกครอง สืบนำสมุดสีชมพูไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิก และปัญหาสมุดชำรุดเสียหายจนไม่สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพของเด็กได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพของเด็กที่อาจเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง

### โรคและภัยสุขภาพในฤดูร้อน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ( ผจก., คมชัดลึก, แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น, จส.100, มติชน, ประชาชาติ, bluechipthai, newtv, thailandplus )

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ออกประกาศเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูร้อน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย โรคไวรัสตับอักเสบ เอ และโรคอหิวาตกโรค 2.ภัยสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ

### การดูแลเด็กในช่วงอากาศร้อนจัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ( สยามรัฐ ) เว็บไซต์ ( chaimainews, thailandplus )

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงอากาศร้อนจัด ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็กที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง อาจเสี่ยงเป็นโรคลมร้อน หรือโรคฮีทสโตรกได้ อาการที่พบ คือ ผิวหนังแดงและแห้ง ตัวร้อนจัด เหงื่อไม่ออก สับสน มึนงงหรืออาจหมดสติ หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันที อาจเสียชีวิตได้ผู้ปกครองควรดูแลใกล้ชิด ควรหลีกเลี่ยงให้เด็กทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมหมวกปีกกว้าง เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ทาครีมกันแดด กางร่มให้กับเด็ก ๆ สำหรับโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก ควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัด ให้เด็กดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ในรถที่จอดตากแดดตามลำพังโดยเด็ดขาด อาจทำให้เสียชีวิตได้

### โรคติดต่อในช่วงเปิดเทอม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ( สยามรัฐ ) เว็บไซต์ ( ผจก., กท.ธุรกิจ, newtv, thailandplus )

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แนะนำผู้ปกครองดูแลสุขภาพของลูก ในช่วงเปิดเทอม ป้องกันโรคตาแดง โรคมือ เท้า ปาก

## ประเด็นข่าว

โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โดยโรคตาแดง ติดต่อกับการสัมผัสน้ำตาและขี้ตาของผู้ป่วย โรคมือเท้าปาก อาการ คือ มีไข้ ตุ่ม อักเสบที่ ปาก ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม เป็นตุ่มแดง ตุ่มน้ำใส หรือ ผื่นนูน ติดต่อกับการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก ตุ่มพองของผู้ป่วย โรคอุจจาระร่วง อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เกิดจากการกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน จับของเล่นสกปรกเข้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ อาการไข้สูง หนาว สั่น ไอ จาม อ่อนเพลียและปวดกล้ามเนื้อ ติดผ่านลมหายใจ ไอ จาม และละอองน้ำมูก ของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก อาการมีไข้สูง พบผื่น จุดแดง ซึม อ่อนเพลีย ปวดท้องที่ชายโครง รวมถึงคลื่นไส้และอาเจียน ผู้ปกครองสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูก เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด รวมถึงมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

**หนุ่มรพ.หัวไทร ช่วยชีวิตคนกระโดดน้ำ**

แนะนำเสนอ : เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ สยามรัฐ tnthailand sanook)

-โซเชี่ยลชื่นชม พนักงานห้องยา รพ.หัวไทร นครศรีธรรมราช วิ่งออกกำลังกายริมทะเล พบเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ 15 เป็นโรคซึมเศร้ากระโดดน้ำฆ่าตัว จึ่งกระโดดตามช่วยชีวิตไว้ได้สำเร็จ ทราบชื่อคือ นายภาณุพงศ์ สุขช่วย อายุ 42 ปี นอกจากเป็นเจ้าของที่ห้องยาแล้ว ยังใช้เวลาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิประชาร่วมใจอีกด้วย ส่วนระดับความลึกของปากน้ำที่เกิดเหตุมีความลึกมากกว่า 5 เมตร มีกระแสน้ำใต้น้ำไหลแรงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางน้ำว่าย และดำน้ำได้แข็งเท่านั้น จึงสามารถประคองตัวอยู่ในน้ำบริเวณนี้ได้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

